



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
เรื่อง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

.....

ด้วย สภากองการบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓  
อนุมัติ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จึงขอแถลงให้ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังว่ามีเงินสะสมคงเหลืออยู่ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๖๖๖,๐๐๗.๒๑ บาท แต่เนื่องจากมีโครงการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวน ๖๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลมะเกลือเก่า ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐

บาท

เขาสามสืบสร้างและเขาเขียว

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสถานที่ท่องเที่ยวเขาสามสืบสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่

นักท่องเที่ยว และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ากำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเขาสามสืบสร้าง จำนวน ๒๕๘,๗๐๐

บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์เขาสามสืบสร้าง จัดสถานที่สำหรับพักผ่อน จำทำป้ายประชาสัมพันธ์จุด

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ป้ายบอกทางขึ้นลงเขาสามสืบสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

